

โครงการตามแผนแม่บท KM : ๑ ชุมชนนักปฏิบัติ ๑ หน่วยงานภาคีเครือข่ายพันธมิตร/ชุมชนท้องถิ่น/อื่น ๆ ระบุหน่วยงานพันธมิตร/ชุมชนท้องถิ่น/อื่น ๆ .....M: Multi Skill มีทักษะที่หลากหลาย

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ ๓ : การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและนำความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แนวปฏิบัติที่ดีในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

ผลผลิต (Output) นวัตกรรมที่ได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการ แนวปฏิบัติที่ดี จำนวน ๑ ผลงาน หน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมายที่นำไปใช้หรือเผยแพร่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ

ผลลัพธ์ (Outcome) องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน ๑ ผลงาน

กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ (VRU KM Strategy)	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันดำเนินกิจกรรม	ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ
“แลกเปลี่ยน” = พุดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค้นหาปัญหา โอกาสในการแก้ปัญหา/พัฒนาาร่วมกัน และค้นหาความรู้ที่สำคัญ จากแหล่งความรู้ ทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก มรวอ.สระแก้ว รวมถึงคลังความรู้	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน มรวอ.สระแก้ว เพื่อให้บุคลากรและ อาจารย์ มรวอ.สระแก้ว ได้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ในด้าน ผลิตภัณฑ์ และด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่น	เกิดเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ และหรือเจ้าหน้าที่ภายใน มรวอ.สระแก้ว	มิ.ย. ๖๖ – พ.ค. ๖๗	ร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้	อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มรวอ.สระแก้ว
“เขียนออกมา” = สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการค้นหาความรู้ และสื่อสารถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ เข้าใจง่ายอาจเป็น แนวคิด แผนภาพ แผนภูมินำไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่	การสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จาก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง ปฏิบัติที่ดีภายใน มรวอ.สระแก้ว ในรูปแบบ Info graphic	องค์ความรู้หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีของ มรวอ.สระแก้ว	มิ.ย. ๖๖ – พ.ค. ๖๗	ร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ได้รับองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดีจากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	คณะกรรมการการจัดการ ความรู้ มรวอ.สระแก้ว
“ยกระดับ” = นำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมความรู้จากทั้งภายใน และภายนอกมารวมกันเพื่อปรับปรุง/ดัดแปลงให้เกิดความรู้ใหม่แล้ว นำความรู้ใหม่เผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อาจารย์เจ้าหน้าที่ ใน มรวอ. สระแก้ว และผู้เชี่ยวชาญประเด็น ความรู้จากนอก มรวอ.สระแก้ว และหน่วยงานอื่น	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม องค์ความรู้หรือแนว ทางการปฏิบัติที่ดีของ มรวอ. สระแก้ว ที่ได้รับการปรับปรุง	มิ.ย. ๖๖ – พ.ค. ๖๗	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้า ร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้ ในเรื่องที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มากขึ้น	คณะกรรมการการจัดการ ความรู้ มรวอ.สระแก้ว
“นำไปใช้” = เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น จัดทำเป็นเอกสาร, ฐานความรู้ website, ระบบทีมข้ามสายงาน (Cross-functional Team), กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ), ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System), การสลับเปลี่ยนงาน (Job Rotation), หรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) เป็นต้น	อาจารย์เจ้าหน้าที่ใน มรวอ. สระแก้ว หรือองค์กรภายนอก ได้นำองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือ การปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิด นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น	มรวอ.สระแก้ว มีการเผยแพร่ องค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ จากการจัดการความรู้บนเว็บไซต์ KM มรวอ.สระแก้ว เพื่อให้ ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถ เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวกขึ้น	มิ.ย. ๖๖ – พ.ค. ๖๗	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้า ร่วมกิจกรรมนำองค์ความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ จัดการเรียนการสอนหรือ การปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ผลงาน	คณะกรรมการการจัดการ ความรู้ มรวอ.สระแก้ว